

Tp. HCM, ngày 25 tháng 06 năm 2015

THÔNG BÁO
CẬP NHẬT THAY ĐỔI BẢN CÁO BẠCH
CỦA QUỸ ĐẦU TƯ CHỨNG KHOÁN VIỆT NAM (VFMVF1)

Kính gửi: **Quý Nhà Đầu Tư**
Các Đại Lý Phân Phối Chỉ Định
Ngân Hàng TNHH Một Thành Viên Standard Chartered (Việt Nam)
Trung Tâm Lưu Ký Chứng Khoán Việt Nam

Trước tiên, Công Ty Cổ Phần Quản Lý Quỹ Đầu Tư Việt Nam (VFM) trân trọng cảm ơn Quý nhà đầu tư, các đơn vị đối tác và tổ chức cung cấp dịch vụ liên quan đã tín nhiệm, ủng hộ và hợp tác cùng Công ty VFM trong thời gian qua.

Căn cứ theo Điều 6 của Nghị quyết số 04/VF1-2015/NQĐH đã được nhà đầu tư thông qua tại Đại Hội Nhà Đầu Tư Thường Niên 2014 của Quỹ Đầu Tư Chứng Khoán Việt Nam (VFMVF1) vào ngày 24/03/2015, Công ty VFM thông báo đến quý vị Bản Cáo Bạch cập nhật của Quỹ VFMVF1 với các điểm chính về tình hình kinh tế vĩ mô trong năm 2015, cập nhật tình hình hoạt động của Quỹ VFMVF1 tính đến tháng 5/2015, một số thay đổi chính về mức phí, giao dịch chứng chỉ quỹ, phân phối lợi nhuận, v.v... Chúng tôi xin đề cập chi tiết một số điểm thay đổi chính trong Bản Cáo Bạch như sau:

Các điểm bổ sung/ thay đổi	
Giao dịch chuyển đổi giữa các chứng chỉ quỹ mở	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Phí chuyển đổi là 0%/giá trị giao dịch chứng chỉ quỹ đăng ký chuyển đổi. ▪ Quy trình thực hiện giao dịch chuyển đổi chứng chỉ quỹ sẽ được cập nhật đến quý nhà đầu tư và các đơn vị cung cấp dịch vụ liên quan trong thời gian sớm nhất.
Phân phối lợi nhuận	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Việc phân phối lợi nhuận hàng năm thực hiện dựa trên đề xuất của Ban đại diện quỹ và được Đại hội nhà đầu tư thông qua. ▪ Hình thức phân chia lợi nhuận bằng tiền hoặc bằng đơn vị quỹ. Lợi nhuận phân chia được trích từ nguồn lợi nhuận để lại của quỹ. Công ty quản lý quỹ chỉ được phân chia lợi nhuận khi quỹ đã hoàn thành hoặc có đủ năng lực tài chính để hoàn thành nghĩa vụ thuế và các nghĩa vụ tài chính khác theo quy định của pháp luật; trích lập đầy đủ các quỹ theo quy định tại điều lệ quỹ; ngay sau khi trả hết số lợi nhuận đã định, quỹ vẫn phải bảo đảm thanh toán đủ các khoản nợ, nghĩa vụ tài sản khác đến hạn.

Quý nhà đầu tư, các đơn vị đối tác và tổ chức cung cấp dịch vụ vui lòng xem thông tin chi tiết tại Bản Cáo Bạch của Quỹ VFMVF1 được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty VFM theo địa chỉ www.vinafund.com. Bản Cáo Bạch cập nhật này hiệu lực áp dụng thay đổi từ ngày **08/07/2015**.

Mọi thắc mắc liên quan đến những thay đổi trong Bản Cáo Bạch cập nhật, xin vui lòng liên hệ:

Công Ty Cổ Phần Quản Lý Quỹ Đầu Tư Việt Nam (VFM)

Địa chỉ: Phòng 1701-04, Tầng 17 Tòa nhà Mê Linh Point, 02 Ngô Đức Kế, Quận 1, Tp.HCM, Việt Nam
Số điện thoại: +84 8 3825 1488 Hotline: +84 8 3825 1480
Fax: +84 8 3825 1489 Email: ir@vinafund.com

Chúng tôi mong tiếp tục nhận được sự hợp tác và hỗ trợ của quý nhà đầu tư và các tổ chức có liên quan để Công ty VFM có thể đáp ứng nhu cầu của quý nhà đầu tư một cách chu đáo nhất.

Trân trọng kính chào.

